

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần PGT Holdings.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PGT Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Từ năm 2020, dịch bệnh corona diễn ra kéo dài, ngày càng nghiêm trọng, đã và đang tác động trực tiếp vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên thế giới và tại Việt Nam. Cụ thể kéo theo lệnh đóng cửa tại Việt Nam, các doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh, đang tác động trực tiếp tới việc hoạt động kinh doanh của công ty. Trong tình hình khó khăn trên, Công ty Cổ phần PGT Holdings (gọi tắt là "PGT") đã và đang cố gắng hoàn thành những mục tiêu trong hoạt động kinh doanh được đặt ra trong năm 2021 này, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tài chính vi mô của Công ty TNHH Tài chính Vi mô BMF (tên tiếng Anh: BMF Microfinance Company Limited, gọi tắt là "BMF")

Trong năm 2020, PGT đã tiến hành mua toàn bộ cổ phần của BMF để phát triển và chủ động hơn nữa định hướng kinh doanh của BMF tại Myanmar. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài và từ tháng 2 năm 2021 Quốc gia này lại diễn ra chính biến, làm cho tất cả kế hoạch dự định của BMF hầu hết bị trì trệ.

Đối với năm 2021 vì đã có cuộc đảo chính nổi dậy, dự kiến tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục khó khăn. Mục tiêu chính hiện tại của BMF là duy trì việc hoạt động hiện tại, giữ gìn thương hiệu của BMF và xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt hiện tại BMF đang cần nhắc việc cho vay và thu tiền theo công nghệ số hóa. Ngay khi tình hình chính trị, kinh tế phục hồi thì BMF có thể đưa sản phẩm mới này ra thị trường cho vay tài chính theo một phong cách kinh doanh mới ngay lập tức

2. Tiến hành kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động và giới thiệu lao động





Trong tình hình hiện tại, nhu cầu sử dụng lao động của các công ty nước ngoài đặc biệt là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam rất cao. Tuy nhiên vì những quy định, chính sách, chế độ cho người lao động tại Việt Nam khá phức tạp, dự kiến những công ty nước ngoài có nhu cầu thuê lại lao động từ các công ty cho thuê người lao động đang ngày càng tăng lên. Dự kiến những công ty phải cử người lao động chắc chắn sẽ trở nên phổ biến tại Việt Nam vì từ 20 năm trước việc sử dụng phải cử người lao động đã trở nên phổ biến tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu. Nắm bắt được tình hình này, Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại phát (gọi tắt là "VĐP") đã tiến hành xin giấy phép kinh doanh cho thuê lại lao động và đã hoàn thành việc xin phép. Chính vì vậy, trong năm 2021, VĐP nỗ lực đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này, mở rộng các văn phòng kinh doanh như chi nhánh tại Hà Nội. Mục tiêu chính của VĐP và thị trường VĐP đang hướng đến là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam có nhu cầu về nguồn lao động biết tiếng Nhật, đã từng du học hoặc/và có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản. Bằng việc có thể thành lập các công ty nước ngoài mới và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quản lý, sẽ thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc, cũng như hỗ trợ lâu dài hơn với khách hàng.

Dự kiến vào quý 3 năm 2021 Công ty con VĐP sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội mở rộng dịch vụ và thu được các khách hàng Nhật Bản tại miền Bắc.

Dựa vào mối liên kết chặt chẽ với các công ty và các tổ chức trong lĩnh vực liên quan đến nguồn nhân lực như: Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản (gọi tắt là "JAVICO"), Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Sài Gòn (gọi tắt là "TDS") tại Việt Nam, Nghiệp Đoàn Hello Japan tại Nhật Bản, v.v..., VĐP có thể đáp ứng giới thiệu nguồn nhân lực sang Nhật Bản và hỗ trợ các công ty tiếp nhận nhân lực tại Nhật Bản theo nhu cầu của khách hàng. Đối với mô hình kinh doanh của VĐP các nhà tuyển dụng và các nhân lực có thể sử dụng dịch vụ của Vĩnh Đại Phát thường xuyên và lâu dài.

3. Cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa, tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation).

- Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, cùng với khoản cách địa lý việc Các công ty, nhà đầu tư tại nhật mong muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam là điều khó khăn. Nắm bắt được nhu cầu đó, Công ty PGT cùng với định hướng kinh doanh của mình về mảng đầu tư, mua bán sáp nhập (M&A) đã và đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ công nghệ số hóa như Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) và Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation).
- Ngoài ra, nhiều quy định, chính sách đã được nới lỏng, đang khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, thúc đẩy chính sách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp nhà nước đang hướng tới việc chào bán cổ phần. Đối với tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước, điều này là cực kì tốt.

Chính vì vậy, nhờ vào nhiều phương pháp và chiến lược kinh doanh đã được kiểm chứng qua các thành tích thực tế của PGT. Không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài, PGT sẽ tiếp tục tích cực tiến hành mở rộng các hoạt động kinh doanh M&A (đặc biệt tại thị trường Myanmar). PGT luôn nắm giữ các kế hoạch M&A , chúng tôi sẽ tiến hành quá trình hợp tác tùy theo tình hình và mong muốn của từng công ty tiềm năng. Trong năm 2021, chúng tôi tự tin rằng sẽ thành công trong một số thương vụ M&A.

4. Kế hoạch doanh thu chi phí trong năm

Với những định hướng hoạt động kinh doanh nêu trên, PGT đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2021 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Tổng doanh thu	VND	4,323,198,895	13,000,000,000
2	Tổng chi phí	VND	22,182,794,496	11,500,000,000
3	Lợi nhuận	VND	(17,859,595,601)	1,500,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****RYOTARO OHTAKE**